



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 5 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,490 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,486,122 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,479 ราย รักษาหายสะสม 2,375,388 ราย ยังรักษาอยู่ 88,463 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย เสียชีวิตสะสม 22,271 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 391,261,518 (+2,890,199) ราย เสียชีวิต 5,743,060 (+11,235) ราย รักษาหาย 310,159,051 (+2,367,736) ราย</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ คือ องค์การอนามัยโลก ชี้โควิดในยุโรปกำลังสงบลง เนื่องจากพ้นช่วงฤดูหนาวและอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น องค์การยาแห่งยุโรป ไม่แนะนำฉีดวัคซีนเข็ม 4 เพราะมีหลักฐานไม่พอ และยังเร็วเกินไปที่จะบอกระดับความแตกต่างระหว่างโอไมครอน BA.2 และ BA.1 ในแง่ของการแพร่กระจายและการหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกัน แอฟริกาใต้ พัฒนาวัคซีน mRNA จากข้อมูลของ MD เกาหลีใต้ พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 27,443 คน เป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่ ทางกรมขยายเวลามาตรการโควิดถึง 20 ก.พ./ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบปิดเฉพาะจมูกเพื่อทานอาหาร-เครื่องดื่มได้สะดวก ญี่ปุ่น ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 103,791 คน เป็นครั้งแรกที่มีผู้ป่วยต่อวันมากกว่า 100,000 คน จีน พบผู้ป่วยโควิด 19 ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 12 ราย ลาว ปรับลดระยะเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศบางกลุ่ม จาก 14 วัน เหลือ 7 วัน แต่ต้องตรวจ RT-PCR และกักตัวในที่พักตัวเอง ขณะที่ทางการแนะนำประชาชนใช้สารสกัดสมุนไพรรักษาโควิด ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีกักตัว เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อโควิด 19 ขณะที่ทางการเตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กวัย 5-11 ปี อินโดฯ ประธานาธิบดีสั่งประเมินการจำกัดการเดินทางที่ หลังผู้ติดเชื้อโควิด 19 พุ่งสูง โมเดิร์นนา ประกาศว่าวัคซีน MD สูตรใหม่ ยับยั้งโอไมครอนได้</p>	-
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., sondhitalk, mcot, ไอเอ็นเอ็นทีวีช่อง 7, ThaiPBS)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในการคาดการณ์ โดยพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ กทม. ปริมณฑล และจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ส่วนผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตยังคงตัว ขณะที่เตียงรักษาพยาบาลมีเพียงพอ ยืนยันว่าไม่มีการปกปิดและตกแต่งตัวเลขผู้ติดเชื้อ เนื่องจากรายงานเข้ามาตามระบบ เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรค VUCA โดยฉีดวัคซีนตามกำหนด ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา สถานประกอบการดำเนินมาตรการ COVID Free Setting และตรวจ ATK เป็นประจำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง 7, 9, NBT, ThaiPBS, TNN)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การติดเชื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ แนวโน้มน่าจะเพิ่มขึ้นได้อีกใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ที่ต้องติดตามคือ จำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิต วันนี้พบเสียชีวิต 22 ราย เพิ่มขึ้นไม่มาก ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 และผู้ยังไม่รับวัคซีนโควิดหรือบูสเตอร์โดส ขออย่าให้ลูกหลานเร่งพากลุ่มเสี่ยงออกมารับวัคซีนตามกำหนด พยากรณ์โรคปี 65 โควิดคงที่ หากไม่กลายพันธุ์ ส่วนการติดเชื้อที่พบในขณะนี้มาจากคลัสเตอร์กลุ่มต่างๆ ทั้งจากการรับประทานอาหาร หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมทั้งงานศพ งานบวช อย่างไรก็ตาม อย่างกังวลเพียงตัวเลขติดเชื้อใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้นอกเหนือความคาดหมาย เพราะโอไมครอนติดเชื้อง่ายขึ้น ขอให้ดูตัวเลขภาพรวม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, workpointtoday, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง 7, 9, NBT, ThaiPBS, TNN)</p> <p>-นพ.เวตตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การระบาดโอไมครอนของไทยเป็นผลพวงมาจากการปีใหม่ที่กินดื่มสังสรรค์กันมาก โดยกลุ่มที่พบการติดเชื้อสูงสุดเป็นวัยผู้ใหญ่ 20-29 ปี 21.5%</p>	

รองลงมาเป็น 30-39 ปี 18.7% และ 40-49 ปี 14.2% อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาค่าเฉลี่ยการติดเชื้อตั้งแต่ 1 เม.ย.64 - 2 ก.พ. 65 จะพบว่า โลกได้ผ่านจุดสูงสุดของการระบาดโอไมครอนมาแล้ว คือวันที่ 28 ม.ค. 65 สำหรับไทยจุดสูงสุดอยู่ที่วันที่ 17 ม.ค. 65 ที่ผ่านมามีวันที่ 4 ก.พ.จะมียอดการติดเชื้อเกือบ 1 หมื่นคน ก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แต่ต้น ขณะที่ฉากทัศน์คาดการณ์การเสียชีวิตจากโควิดนั้นว่าไทยทำได้ต่ำกว่าเส้นสีเขียวที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจกัน

2. เตรียมแผน รับมือโควิด 19 "เปิดเรียน-ทำงานออนไลน์"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, bangkokbiznews, bangkokinsight, posttoday, mcot, nationtv.)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนจะเริ่มเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ ขณะเดียวกัน เริ่มหารีจจากศส. เพื่อเปิดเรียน onsite ใน รร. ที่มีความพร้อมมากขึ้น ทั้งนี้ นายกฯ ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม และสั่งการให้หน่วยงานบูรณาการการทำงาน อาทิ ศส. มท. และสช. นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น 6 มาตรการหลัก (DMHC-RC) 6 มาตรการเสริม (SSE-CQ) 7 มาตรการเข้มงวด และการจัดทำแผนเผชิญเหตุ

3. หวังติดเชื้อโควิดเคลมเงินประกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, infoquest,)

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก สตช. เปิดเผยว่า ขณะนี้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลว่ามีคนบางกลุ่มอาศัยช่องว่างแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ โดยการทำพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงให้ตนเองติดโรคโควิด 19 เพื่อหวังจะเอาเงินประกัน ดั่งเช่นขอซื้อไม้ swab ต่อจากผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 นำมาทำให้ตนเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพื่อจะได้รับเงินประกัน ซึ่งการกระทำดังกล่าว อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฉ้อฉลประกันภัย

4. การฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงว่า ขณะนี้ไทยฉีดวัคซีนรวมแล้วมากกว่า 116 ล้านโดส เข็มที่ 1 ฉีดไปกว่า 52 ล้านโดส หรือคิดเป็น 75.4% เข็มที่ 2 ฉีดไปแล้วประมาณ 48 ล้านโดส คิดเป็น 70.1% ส่วนเข็มที่ 3 ฉีดแล้วกว่า 14.9 ล้านโดส หรือคิดเป็น 21.4% ซึ่งการฉีด เข็มที่ 3 จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี โดยเฉพาะ การป้องกันโอไมครอน อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น กลุ่ม 608 ในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง มีเป้าหมาย 4.7 ล้านราย ฉีดไปแล้ว 105.7% เข็มที่ 2 ฉีดไป 100.6% และเข็มที่ 3 ประมาณ 33% ซึ่งกลุ่มนี้เราเน้นเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.,)

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การให้วัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดส เต็มโดส และเข้าได้ผิวหนัง กรณีวัคซีน MD ได้ศึกษาถึงการกระตุ้นด้วยขนาดปกติ 100 ไมโครกรัม และขนาดครึ่งหนึ่งคือ 50 ไมโครกรัม จะเห็นว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดระดับภูมิต้านทาน การตรวจปฏิกริยากับเชื้อไวรัสจริง ต่อสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์โอไมครอน ขณะนี้ศูนย์ฉีดวัคซีน เช่นที่บางซื่อ ก็มีการฉีดวัคซีนขนาดต่างๆ การใช้วัคซีนขนาดน้อย เพื่อหวังว่าอาการข้างเคียงต่างๆ จะได้น้อยลงไปด้วย

5. วัคซีนเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., js100,)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เชื้อสายซิโนแวคในเด็ก 3 ขวบขึ้นไป ว่า การฉีดวัคซีนใดก็ตาม ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของวัคซีนและความปลอดภัย โดย อย. เป็นผู้รับผิดชอบดูแล เชื่อว่าข้อมูลต่างๆ ได้ปรึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หากเมื่อใดที่ได้การรับรองให้ขึ้นทะเบียนฉีดได้ สธ.ก็จะดำเนินการต่อไป ไทยนำเข้าวัคซีนซิโนแวคมาตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งครบรอบ 1 ปี เป็นการซื้อจากจีน 30 ล้านโดส รับผิดชอบต่ออีก 2.99 ล้านโดส รวมทั้งหมด 33 ล้านโดส ขณะที่ยอดการฉีดซิโนแวค เฉพาะที่บันทึกข้อมูลแล้วประมาณ 27 ล้านโดส ส่วนหนึ่งยังไม่ได้บันทึกข้อมูล และยังมีเก็บที่โรงพยาบาลจังหวัดต่างๆ รวม 6 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์ newtv., springnews, mthai, thailandplus, thaiPBS, ch7, sonthitalk, thebangkokinsight, thestandard)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ กรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาขยายขอบเขตการใช้วัคซีนสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยาของวัคซีนซิโนแวคและวัคซีนซิโนฟาร์ม ปัจจุบันวัคซีนทั้ง 2 ชนิดได้รับอนุญาตให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้รับอนุญาต คือ องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด มาขอขยายอายุในช่วง 3-17 ปี ซึ่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยแล้ว ได้อนุมัติให้ขยายอายุกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ อย.ได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาต ทั้ง 2 ราย ส่งข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วเพื่อพิจารณาขยายในกลุ่มอายุ 3-5 ปีต่อไป</p> <p>6. ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)</p> <p>-นางมณฑาทิพย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี ชาวต.กระเปาะใหญ่ อ.เมืองกระเปาะ จ.กระบี่ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน ว่า นายสุเทพ อายุ 62 ปี สามี อาชีพค้าขายไอติม เกิดป่วยกะทันหัน เจ็บหลัง แน่นหน้าอก เดินไม่ได้ มีอาการขาอ่อนแรง โดยสามีเข้ารับการรักษาที่คลินิกแอสดร้าเซเนนเก้่า เข็มที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. โดยเข็มแรกฉีดซิโนแวค เข็มสองและเข็มสาม แอสตราฯ หลังฉีดได้ 2 วัน สามีเกิดอาการป่วย จึงไปหาหมอที่ร.พ.กระบี่ และส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใน จ.ภูเก็ตทันที แต่สุดท้ายสามีต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง เชื่อว่าสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีน เพราะก่อนหน้านี้มีสุขภาพแข็งแรง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาดูแล ที่ผ่านมารัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แต่เมื่อสามีซึ่งมีอาการข้างเคียงจากวัคซีน กลับไม่ได้รับการดูแล เคยร้องขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ดำรงธรรม จ.กระบี่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ</p> <p>7. เตรียมปรับโควิดออกจาก UCEP สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ) ผู้จัดการ ข่าวสด)</p> <p>-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง กรณีปรับการจ่ายค่ารักษาโรคโควิด 19 จากระบบฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP) มาเป็นระบบปกติ ว่า ขณะกรม สปสช.แจ้งเบื้องต้นถึงทิศทางในอนาคตที่โควิด 19 จะมีความรุนแรงลดลง หรือการที่โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นจึงอาจจะไม่มีระบบฉุกเฉินวิกฤติจากโควิด ในแง่ของการรักษาพยาบาล สปสช.ต้องเข้าไปดูแลอยู่แล้ว ยืนยันว่าประชาชนยังได้รับการบริการ เพราะทางกฎหมายยังจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง เมื่อ สปสช.บอกว่าจะยกเลิกจากคำว่าฉุกเฉินวิกฤติจากโควิด ออกจากพ.ร.บ.สถานพยาบาล แต่ยังไม่ได้ยกเลิกการเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงใน พ.ร.บ.โรคติดต่อ ยังไรรัฐต้องเข้าไปดูแล ขณะนี้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว ในการจัดทำงบประมาณปี 2566 ได้บรรจุเรื่องนี้ในระบบปกติ</p> <p>8. โอมิครอน สายพันธุ์ BA.2 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก,)</p> <p>-นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียู เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุประจำรพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมทำให้การแพร่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลกสิ้นสุดลงเร็วขึ้น โดยขณะนี้บางประเทศ สายพันธุ์ย่อย BA.2 ขึ้นแซงสายพันธุ์เดิม BA.1 แล้ว เพราะสายพันธุ์ย่อย BA.2 ติดง่ายและแพร่เร็วกว่า WHO เพิ่งให้ความเห็นว่า สายพันธุ์ BA.2 ไม่ได้รุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดิม คาดว่าอีกไม่นานโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2 จะแทนที่สายพันธุ์เดิมทุกประเทศ และการติดเชื้อคนส่วนใหญ่ในโลกจะเร็วขึ้นกว่าเดิม เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้การแพร่ระบาดหยุดลงเร็วขึ้น เปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่นภายในปีนี้</p> <p>9. นำหน้ากากออกนอก ปท.ได้ปกติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก,ไทยรัฐ)</p> <p>-กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเรื่องการห้ามนำหน้ากากอนามัยออกนอกราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง หรือในกรณีมีใบรับรองแพทย์ ให้นำติดตัวได้ไม่เกิน 50 วันต่อครั้ง ผ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับนั้น เพจเฟซบุ๊กสนามบินสุวรรณภูมิ ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าว เป็นเพียงการให้ความร่วมมือตามที่กรมการค้าภายใน มีหนังสือขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมสินค้าดังกล่าว ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจยึดสิ่งของต้องห้าม ตามที่ระบุในระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทั้งนี้หน้ากากอนามัยไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดดังกล่าว ดังนั้น ผู้โดยสารสามารถนำหน้ากากอนามัยเดินทางไปกับอากาศยานได้ตามปกติ หากต้องการสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ที่ กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน โทร.0-2547-5411</p> <p>10. คลัสเตอร์และการระบาด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ตราด เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในตลาดสดเทศบาลเมืองตราด นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 184 ราย ฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด 8 คลัสเตอร์ อาทิจังหวัดเทคนิคบัวใหญ่ มีผู้ป่วยสะสม 39 ราย กระจายใน 6 อำเภอ น่าน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 114 ราย เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 158 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ลำปาง พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 คลัสเตอร์ใหม่ 5 กลุ่ม จำนวน 58 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงสูงมากถึง 557 คน พะเยา ห้ามบุคคลเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง หอพักห้องยาคริสเตียน ตั้งแต่วันที่ 3-12 ก.พ.หลังพบนักเรียนและบุคลากรของหอพักติดเชื้อโควิด 19 ถึง 31 ราย</p> <p>-เลย ผู้ปกครองนักเรียน ของ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬารามณ์วิทยาลัย ต.ธาตุ อ.เชียงคาน แจ้งข่าวว่ามีนักเรียนในโรงเรียนเกือบ 20 คน ติดโควิด แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กไม่สามารถนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปให้ลูกได้ จึงเป็นห่วงเรื่องการกินอยู่ ตอนนี้ รพ.เชียงคาน รพ.ปากชม รพ.สต.บ้านธาตุ เข้าไปช่วยเหลือคัดกรองและโรงเรียนมีมาตรการป้องกันดูแลเด็กๆ อย่างดี ผู้ปกครองไม่ต้องกังวล</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน.)</p> <p>- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหวน จื้อเสียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีน SP เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน.)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แนะนำว่า ชุดตรวจ ATK ภายหลังการตรวจ กลายเป็นขยะจำนวนมาก ATK ถือเป็นขยะติดเชื้อ เพราะตรวจจากสารคัดหลั่งในร่างกาย มีเชื้อโรคจากร่างกาย หรือเชื้ออ่อนจากโควิด 19 ต้องทิ้งให้ปลอดภัย วิธีทิ้งคือ ก่อนทิ้งให้ใช้แอลกอฮอล์ที่ใช่มือ และนำมาใส่ถุงสีแดงสัญลักษณ์ของขยะติดเชื้อ หรือถ้าไม่มี ให้ใส่ในถุงพลาสติก 2 ชั้น ปิดปากถุงให้แน่น และเขียนว่าเป็นขยะติดเชื้อ เพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- กรมอนามัย เน้นย้ำการเลือกขนาดหน้ากากอนามัยให้เหมาะกับใบหน้า และสวมให้ถูกวิธี ดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คางและไม่เลื่อนมาไว้ใต้คาง เพราะจะทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค แต่ในช่วงนี้อาจทำให้หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยที่สวมใส่เปียกฝน หรือลอะองฝนได้ในระหว่างวัน จึงควรพกหน้ากากสำรองไว้ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทันที และเมื่อกลับถึงที่พักให้ซักหน้ากากผ้าด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก แล้วนำไปตากแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้ในครั้งต่อไป</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>วันมะเร็งโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- ที่จ.ร้อยเอ็ด รองนายกและรพ.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวันมะเร็งโลกปี 2565 ภายใต้หัวข้อยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของเขตสุขภาพที่ 7 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ได้กำหนดนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่พร้อมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในการให้บริการบำบัดรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกสถานที่รักษาได้มากกว่า 190 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ช่วยลดขั้นตอนให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วในสถานพยาบาลใกล้บ้านเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(มติชน กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- สปสช. ร่วมรณรงค์และจัดสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองมะเร็ง 3 รายการ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งช่องปาก ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกสิทธิรับบริการ ค้นหาผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นก่อนลุกลาม เพิ่มโอกาสรักษาหายขาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชูตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยตนเอง 80,000 ชุด เริ่ม 4 ก.พ.นี้ เนื่องในวันมะเร็งโลก กระทรวงสาธารณสุข แจกชุดตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ด้วยตนเองจำนวน 80,000 ชุดฟรี ให้กับหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเกิน 5 ปี เริ่ม 4 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องในวันมะเร็งโลก โดยระยะแรกสามารถติดต่อรับชุดตรวจได้ที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่งของกรมการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(ฐานเศรษฐกิจ thailandplus)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วย 6 ตำรับยาภิกษุชา ได้แก่ ตำรับยาสุขไสยาสน์ ตำรับยาแก้ไข่มอมเหลียง ตำรับยาแก้ลม แก้กเส้น น้ำมันสนันไตรภพ ตำรับยาอัมฤตยโอสถ น้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชา บูรณาการร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย และหลักธรรมานามัย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย</p>	
<p>แนะปรับภม.อัมฤตยแก้เด็กเกิดน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ)</p> <p>-นพ.สุวธรรมชัย วัฒนาธิบดีเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศไทย ว่า คณะกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ เห็นว่าต้องดำเนินการหลายมาตรการพร้อมกัน ทั้งมาตรการทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และระบบสาธารณสุข เนื่องจากสังคมไทยมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ทั้งยังมีคนที่อยากมีลูกแต่ไม่อยากมีคู่ชีวิต จึงมีการพูดคุยกันถึงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 หรือกฎหมายอัมฤตย หาแนวทางช่วยคนกลุ่มนี้ที่อยากมีลูก แต่ก็ต้องเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองเด็ก รวมถึงต้องปรับแนวคิดว่าครอบครัวไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้น ปัจจุบันผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้าน จึงยังไม่มีลูกหลายคนเลยวัยเจริญพันธุ์แล้วทำให้มีบุตรยาก สิ่งและเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเหลือได้ คือการฝากไข่ มีธนาคารไข่ รวมถึงธนาคารน้ำเชื้อที่มีระบบรองรับทางกฎหมาย ซึ่งไม่ได้จำกัดที่ครอบครัวละ 2 คน แต่ดูที่ความพร้อมของครอบครัว และสร้างมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาช่วยเหลือ เช่น มีลูก 1 คนได้สิทธิอะไร มีลูกเพิ่ม 2 คน 3 คน จะได้สิทธิอะไรเพิ่ม ส่วนการตั้งครรรค์ในคนอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่อยู่ในวัยเรียน ยังไม่พร้อม มี พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรรค์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ที่ต้องจัดระบบดูแล ไม่ให้ไปทำแท้ง ได้เรียนต่อ ลดปัญหาการติตรา สร้างอาชีพ และช่วยให้เด็กที่เกิดมาได้รับการดูแล ทั้งนี้ ไม่ได้ส่งเสริมให้ท้องก่อนวัยอันควร เนื่องจากสรีระร่างกายยังไม่พร้อมในการมีลูก</p>	
<p>ใบกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ</p> <p>- กรณีนักแสดง/ดีเจดัง อย่าง "ปิม ศรีณยู" ที่ไลฟ์โชว์ "พลังใบ" เคี้ยวใบกระท่อม ผ่ายไลฟ์สไตล์โลดโผนนั้น นพ.จักรารุช เผือกคง ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ข้อมูลความรู้ว่า ใบกระท่อมไม่ได้ออกฤทธิ์แบบกระตุ้นประสาท เกิดอาการติดเหมือนฤทธิ์ยาบ้า ส่วนอาการเมากระท่อมนั้นเกิดขึ้นได้แต่ไม่หนัก ลักษณะเวียนหัว โคลงเคลง คลื่นไส้ ใจสั่น หน้ามืด เป็นต้น ที่สำคัญคือ ใบกระท่อมให้ความรู้สึกกระชุ่มกระชวย ทำให้รู้สึกเหมือนมีพลังในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลได้ดี การใช้ใบกระท่อมแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีใช้ทั้งใบสด และใบแห้ง หากเป็นใบสดก็นำใบมาดูดเอาก้านออกแล้วเคี้ยว ดูนั่นกิน พอจืดจึงคาย ไม่ได้เป็นสมุนไพรที่จะทำให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรง ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท</p> <p>นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่นำพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษนั้น เพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปลูกและบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน ได้ใช้ประโยชน์ แต่หากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น สีคูณ ร้อย ซึ่งเป็นสารเสพติดที่เกิดจากการนำน้ำแก้ออมาผสมกับใบกระท่อม ยังถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กรณีนักแสดงหนุ่มที่มีอาการคล้ายเมากระท่อม ไลฟ์โชว์กิจกรรมผาดโผน เสี่ยงอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ยอมรับว่า มีความกังวลในเรื่องขอพฤติกรรมเลียนแบบ</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2565 คือ โรคโควิด 19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก อุบัติเหตุทางถนน ตกน้ำ จมน้ำ และโรคจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยโรคไข้เลือดออก ในปีนี้จะระบาดเพิ่มขึ้น มีผู้ป่วยประมาณ 85,000 ราย ด้วยเหตุผลว่า ปกติไข้เลือดออกจะระบาดปีเว้นปี หรือปีเว้น 2 ปี ซึ่งตอนนี้ถึงวงจรการระบาดรอบใหม่ เนื่องจากภูมิคุ้มกันของคนไทย 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อน้อย ภูมิคุ้มกันจะน้อย และกิจกรรมทางสังคมจะเพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มสูงในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2565 และจะมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม จำนวน 13,769 ราย ดังนั้น ต้องเริ่มการรณรงค์ใช้เลือดออกตั้งแต่บัดนี้ โดยขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกรายแรกของไทยในปี 2565 แล้ว ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ จึงต้องมาอย่าเตือน และต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พัฒนาศักยภาพยู อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- กรมสบส. ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้เข้าใจในแนวทางการพัฒนาศักยภาพยู อสม. เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นยู อสม. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี จมಿತักษะในการใช้ชีวิต โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565</p>	-
<p>ยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ Thailand Partnership for World Health Destination and Global Wellness Hub ร่วมกับพันธมิตร 8 หน่วยงาน ยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่ โดยนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมตั้งเป้าขยายไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษอันดามัน</p>	
<p>ตรวจพบเครื่องสำอางผสมสารสเตียรอยด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ thebangkokinsight ChiangmaiNews)</p> <p>- อย. ตรวจสอบร้านค้าออนไลน์พบจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชื่อครีมไข่มุกผสมบัวหิมะของแท็ลันเปอร์เซ็น ได้ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์พบสารห้ามใช้ที่เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางในกลุ่มสารสเตียรอยด์ และสารประกอบของปรอทจัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยและไม่มียาที่ใบรับจดแจ้งก่อนนำเข้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค อย. ได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว</p>	-
<p>ตรวจพบลิปสติกที่เป็นสารก่อมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- อย. เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางนำเข้าของบริษัท คิสออฟบีวตี้จำกัด จากการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาลิสสา คิส เมลท์ แมตต์ลิป คัลเลอร์ ตรวจวิเคราะห์พบสาร สี CI 15585 ที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง โดยเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยและได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว</p>	
<p>เตือนยาสีฟันไม่ช่วยให้ฟันแท้ขึ้นใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า)</p> <p>- กรมการแพทย์ ชี้ข้อมูลบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับยาสีฟันชนิดหนึ่งที่ใช้แล้วทำให้ฟันงอกขึ้นมาใหม่ได้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด หากสูญเสียฟันแท้ไปแล้วไม่สามารถงอกขึ้นมาได้อีก อาจแก้ไขและทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยการใส่ฟันเทียมหรือการฝังรากฟันเทียม ซึ่งต้องได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ สุขภาพช่องปากและฟันเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรดูแลตั้งแต่วัยเด็ก</p>	
<p>รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก GIZ เยอรมัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ thailandplus)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก นายโรนัลด์ เอลเจส ผอ.องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ประกอบด้วย ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษเพื่อเก็บวัคซีน จำนวน 4 ตู้ เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาแบบ low dead space จำนวนกว่า 51,000 ชุด เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของไทย</p>	
<p>เตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจร ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2565 มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนด้านต่างๆ โดยกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบแผนส่งกลับ สายการบินกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ร่วมรับผิดชอบจัดทำแผนส่งกลับสายแพทย์ทั้งทางบกและทางน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลุยตรวจสอบไส้กรอก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- ผวจ.นครนายก สั่งการให้สสจ.นครนายก พร้อมด้วยศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จ.นครนายก และสำนักงานพาณิชย์ จ.นครนายก ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไส้กรอก หมูยอ ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในพื้นที่ อาทิ ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก และตลาดเทศบาลตำบลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการเลือกจำหน่ายสินค้า ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 โดยมีเลข อย., ชื่ออาหาร, ข้อมูลสถานที่ผลิต, ข้อมูลส่วนประกอบ, วัน, เดือน ปีที่ผลิต-หมดอายุ และปริมาณอาหาร สามารถตรวจสอบเลข อย. ได้จากเว็บไซต์อย. หากจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับ จำนวน 15,000 - 30,000 บาท จากการสำรวจไม่พบผลิตภัณฑ์ไส้กรอก หมูยอ ไก่ยอ และอื่น ๆ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่จังหวัด</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ ChiangmaiNews)</p> <p>-จากข้อความเตือนภัยเรื่องสัมผัสสารกันบูดในปลาหนึ่ง ทำให้เป็นมะเร็งที่มีชื่อ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนังที่มีชื่อ อีกทั้งกันกระบวนการผลิตปลาหนึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ)</p> <p>-กรณีการแชร์ข้อมูลว่าต้นไช้เนาหรือต้นนกแดง สามารถรักษาโรคฝีดาษ ไข้ ภูมิแพ้ และไฟลามทุ่ง ที่ผลมาจากการไปฉีดวัคซีนมา ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐาน ข้อมูลทางวิชาการที่บ่งชี้ว่าการใช้ต้นไช้เนาหรือต้นนกแดง สามารถรักษาโรคฝีดาษ ไข้ ภูมิแพ้ ที่มีผลมาจากเชื้อไวรัสและไฟลามทุ่ง ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังได้ และการฉีดวัคซีนไม่ทำให้เกิดโรคไข้ ภูมิแพ้ได้</p>	